

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

PHOL – จะตาม หรือ จะขอดู

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะจริงหรือเปล่า ที่เขาวกกัน เล่นหุ้น จะต่างกับ

การเล่นการพนัน แม้จะมีบางคนบอกว่า มันก็เหมือนกัน ด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ ... แต่ถ้าเอาแบบข้อความที่จั่วหัวเลยนั้น ไม่ว่าจะตาม ก็ยังต้องใช้เงิน หรือ จะขอดู ก็ยังต้องลงเงิน (เกมไพ่ อย่างหนึ่งนะเนี่ย) แต่ถ้าเป็นหุ้น จะตามนั้น ต้องใช้เงินแน่ๆ แต่ถ้าจะขอดู ก็แค่นั่งดูเฉยๆ ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลย แค่นั่งหน้าจอแล้วดูเข้าซื้อเขาขายกันไป... แต่ถ้าจะเอาจริงๆ แบบเห็นชัดๆ แบบเป็นข้ออ้างหน้อยๆ เขาก็ว่ากันว่า เล่นหุ้นต่างกับการพนัน ตรงที่ว่า การเล่นหุ้น ต้องใช้การวิเคราะห์ในหลายมิติ เรียกว่ามีเหตุผลมีผลมากมายเลยก็ได้ แต่การพนัน มันคือ 50-50 ทั้งนั้น ไม่ได้ก็เสีย แกรมจะว่าไปแล้ว แกรมไม่ต้องใช้อะไรมาก แม้พนันบางเกมอาจจะคิดมาก คิดนาน แต่ก็เรื่องไม่กี่เรื่องหรอก ที่จะต้องเอามาคิด ผลอยู่ ก็อาจจะคิดแค่ว่า อ่านใจคนเล่นที่เราเล่นด้วยเท่านั้น (อาจจะมึนแค่นั้นที่ เหมือนหุ้นแค่นั้น ในพนันบางเกม)... เอาเถอะครับ จะยังงี้ก็ว่าไป ครั้นจะมาเขียนมากมายในที่นี้ ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เอาไว้เรามีโอกาสได้เจอหน้ากัน เอามาคุยกันดีกว่า แต่เน้นแบบคุยสนุกๆ เป็นมุกคล้ายครีดยท่ามกลางยุค CoVID-19 ก็พอจะครับ... เรื่องแบบนี้ มันคุยกันแบบจริงๆ จังๆ มากไปก็ไม่ได้ เดี่ยวจะเหมือนเอาเรื่องการเมืองมาคุยกันนั่นแหละ จะพาให้คบกันดี? คุยกันแบบหวานชื่นก่อนหน้านี้ ก็กลับมาทะเลาะกันผ่านสื่อเอาเป็นเอาตาย... ยุคนี้ CoVID-19 เป็นเหตุได้เสมอ เรื่องวุ่นๆ ก็ยังเป็นประเด็น ล่าสุด เรื่องโรงพยาบาล ก็พาลเอาให้คนคุ้นเคยทะเลาะกันจนได้

ดูตามเกม... ก็น่าจะต้องขอดูตาม ถ้ารักการแก๊งกำไรพอตัวนะ หรือ ถ้าใครไม่ชอบเกมแก๊ง

แก๊งกำไรอะไรมากนัก ก็ตามน้อยๆ ก็ได้... แต่ถ้าใครไม่ถนัดหุ้นเล็กๆ แบบคอลล์มันนี่จริงๆ แล้ว นั่งดูไปครับ

แนวรับ : ... 3.80-3.70 ถ้ามีให้ ก็น่าเก็บ **อย่าหลุด 3.60 เท่านั้น**

เป้าหมาย : ... 4.50 / 5.00 หรือมองยาวๆ **ไว้ที่ 5.50-5.60 พอได้**

Price Chart...(PHOL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PHOL... จริงๆ ก็ไม่ใช่จะบอกว่า พอได้หรือชนะครับที่จะมอง 5.50-5.60 เพราะถ้าเอาเต็มๆ ตามรูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA แล้วนั้น จะเห็นว่าราคาที่เส้นเรียกตัวกันจนเป็น Bullish Pattern นั้น จะอยู่ที่ราคา 2.80 นั้นแปลว่า เราจะหวังเป้าได้ถึง 5.60 ซึ่งก็เป็นไปตามสถิติของหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 10 บาท... แต่ถ้าจะถามว่า มีโอกาสไปเกินกว่านั้น ได้ไหม ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ เพราะระยะนี้ หุ้นกลางๆ หุ้นเล็กๆ มีรูปแบบการขึ้นที่ค่อนข้างร้อนแรง อาจจะวิ่งเกิน 1 เท่าตัวได้... ยังเห็นปริมาณของ Volume ที่พุ่งเข้ามาในระยะหลังๆ นี้แล้ว ก็คิดว่า ถ้าจะออกของจริง* ก็ต้องมีการเกทับกันอีกหลายตลบเหมือนกันนะครับ